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Atvinnuvegnefnd.

Ég vil benda á að ríkið á margar jarðir í eyði, sem ekki eru nýttar að neinu marki. Fyrir 
allmörgum árum var lögð fram á Alþingi þingsályktunartillaga um nýtingu ríkisjarða til 
skógræktar og gott ef hún var ekki samþykkt á þinginu. Ekki hefur hins vegar gengið að fá 
slíkar jarðir til afnota fyrir t.d. skógræktarfélög eða önnur ámóta sem haft hafa áhuga á að 
gróðursetja tré. Hluti af vandamáli þeirra sem vija rækta skóg er að þeir hafa ekkert jarðnæði 
til að vinna á. Æskilegt væri að auðveldara yrði að koma notkun ríkisjarða í skógrækt, hvort 
sem er til einstaklinga eða félaga.

Ég vil benda á að hafa þetta í huga um leið og skógræktarlög verða endurskoðuð.
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